

*Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện một số giải pháp phát triển
giáo dục và đào tạo trong thời gian tới*

Kính gửi: - Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; trên cơ sở đề xuất của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian qua, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng và nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành về công tác đầu tư, chăm lo cho phát triển giáo dục và đào tạo, đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng kể; nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Quy mô, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên; đào tạo lao động đã gắn với thực tiễn đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng về số lượng, đạt chuẩn về trình độ và đảm bảo về phẩm chất, năng lực. Công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học được quan tâm...

Bên cạnh những kết quả đạt được còn có những khó khăn hạn chế, nổi lên là: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu ở một số cơ sở giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là các phòng học tập còn thiếu ở các cấp học và khó khăn trong duy trì trường đạt chuẩn quốc gia. Một số nơi, năng lực đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu; định mức biên chế toàn tỉnh còn thiếu so với quy định. Thực hiện chỉ tiêu phấn đấu mỗi huyện, thành phố có ít nhất 1 trường chất lượng cao và xây dựng từ 1-2 trường THPT chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ chưa đạt. Chất lượng giáo dục vẫn còn nhiều chênh lệch giữa các vùng; một số cơ sở giáo dục, đào tạo chậm đổi mới, sáng tạo trong thay đổi phương thức tiếp cận, giảng dạy. Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt thấp so với toàn quốc (22%, tỷ lệ bình quân cả

nước đạt 30%); chất lượng phổ cập giáo dục còn đạt ở mức thấp; hệ thống cơ sở đào tạo, dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu...

Để khắc phục những hạn chế nói trên, đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các nguồn lực thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục và đào tạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo, triển khai tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới bảo đảm mạnh mẽ, thực chất hơn. Đồng thời, rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đưa vào chương trình công tác, kế hoạch hằng năm của đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình hành động số 235-Ctr/TU, ngày 20/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “*đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”; Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác giáo dục, đào tạo; so sánh với kết quả đạt được đến nay để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết việc triển khai thực hiện và các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu trong thời gian từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025; trọng tâm là chỉ tiêu 65% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị dạy học...

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh gắn với việc đổi mới tổ chức và quản lý; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục đào tạo các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quan tâm kiến nghị các

bộ, ngành Trung ương xem xét bổ sung biên chế giáo viên để bảo đảm đáp ứng được yêu cầu cơ bản của các trường.

Chỉ đạo đánh giá sơ kết việc thực hiện Đề án mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 trường chất lượng cao và xây dựng từ 1-2 trường THPT chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ; chú trọng việc đề ra các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tự chủ đối với các trường học.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; đồng thời nắm bắt tình hình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các đ/c Thường vụ Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Văn Hậu